



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกาปี A

(วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2017)

พี่น้องที่รัก พอลคิดว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่คงรู้จัก “เปเล่” หรือ “ไข่มุกดำ” ของวงการฟุตบอล ท่านเป็นนักเตะระดับตำนานของทีมชาติบราซิลคุณสมบัติในการเล่นฟุตบอลของท่านล้วนเป็นที่ถวิลหาของโค้ชทุกทีม ความสามารถของท่านเป็นที่ทั้งอยากและยากจะเลียนแบบของนักเตะในทุกยุคทุกสมัย ท่านเล่นบอลได้ดีทั้งสองเท้า เข้าข่ายพรสวรรค์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของฟุตบอล ผ่านบอลแม่นยำ จับวาง และเป็นกองหน้าที่ทำประตูได้สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ท่านพาทีมชาติบราซิลชนะเลิศฟุตบอลโลกถึงสามสมัย แม้ว่าปัจจุบันท่านอำลาวงการฟุตบอลไปแล้ว ท่านยังเป็นขวัญใจของชาวบราซิลและนักฟุตบอลรุ่นหลังอย่างไม่มีวันจืดจาง ท่านได้รับเชิญให้ไปช่วยสอนแนวทางและวิธีเล่นฟุตบอลให้กับบรรดาเยาวชนแทบจะไม่มีเวลาว่าง แต่ท่านไม่เคยพุดกับเยาวชนที่ต้องการเลียนแบบท่านว่า **“ตามผมมาเถิด ผมเป็นหนทาง”**

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เชื้อสายยิวผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันในเวลาต่อมา ท่านเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลก เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพและการแผ่รังสี ซึ่งนำไปสู่การผลิตระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลก กล่าวได้ว่าโลกของเราได้เรียนรู้ความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์จากท่านหลายอย่าง แต่ท่านไม่เคยบอกว่า **“ผมเป็นความจริง”**

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศส ผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อหิวาตกโรค วัณโรค และโรคคอตีบ และ **โจนาส ซอล์ค** แพทย์นักวิจัยชาวอเมริกัน ผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ และยังมีแพทย์อีกมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนท่านทั้งสองที่ได้สร้างคุณประโยชน์ช่วยป้องกันและรักษาชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ แต่ไม่มีใครสักคนในพวกท่านกล้าพุดว่า **“ผมเป็นชีวิต”**

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสสิ่งที่ไม่มียุคสมัยคนใดบนโลกนี้สามารถพุดได้ นั่นคือ **“เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต”** (ยน 14:6) เหตุผลที่ทำให้พระองค์สามารถตรัสถ้อยคำเหล่านี้ได้คือ พระองค์ทรงแตกต่างจากมนุษย์ทุกคน ไม่เคยมีใครและจะไม่มีใครบนโลกนี้ที่เหมือนพระองค์ จริงอยู่ พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้เหมือนเราทุกอย่าง ยกเว้นบาป แต่เราต้องไม่ลืมว่าในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ด้วย พระองค์ทรงเสมอภาคกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ในทุกด้าน

มัคคุเทศก์หรือคนนำทางบอกเราว่า **“นี่คือทางไปน้ำตกเอราวัณ ตามทางนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงเอง”** แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า **“เราเป็นหนทาง”** คุณครูบอกเราว่า **“นี่เป็นความจริงที่พิสูจน์แล้ว เพราะฉะนั้นทุกคนต้องยอมรับ”** แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า **“เราเป็นความจริง”** พ่อแม่บอกกับลูก ๆ ของตนเองว่า **“เราเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูก เพราะฉะนั้น ลูกต้องสำนึกถึงบุญคุณอันนี้ไว้ให้ดี”** แต่พระเยซู

เจ้าตรัสว่า “เราเป็นชีวิต” เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูเจ้าจึงสามารถประกาศได้อย่างถูกต้องและกล้าหาญว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต”(ยน14:6)

เราคงจำได้ ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเคยบอกว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” (ยน 15:5) เป็นความจริงที่ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้าปราศจากพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์แต่เพียงผู้เดียวของเรา ทั้งนี้เพราะว่า ปราศจากหนทาง เราคงไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เลย ปราศจากความจริง เราคงโง่เขลาและจมปลักอยู่ในโลกของความหลงผิด ปราศจากชีวิต เราทุกคนต้องตายและไม่อาจมีสภาพเหมือนปัจจุบันนี้ได้ แล้วเราจะพบบุคคลที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราแบบนี้ได้ที่ไหน? พิจารณาสถานที่หนึ่งที่เราสามารถพบพระองค์ได้อย่างแน่นอนคือ **ในพิธีมิสซา**

ในพิธีมิสซาพระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะผู้ยิ่งใหญ่ของเรา กล่าวคือ พระองค์ทรงเป็นหนทางที่นำเราไปหาพระบิดา เพราะพระองค์ทรงมาจากพระบิดาและทรงกลับไปหาพระบิดา พระองค์ทรงเปิดเผยพระบิดาให้เราทราบ พระองค์ทรงเป็นผู้นำเราในการนมัสการพระบิดา พระองค์ไม่ทรงเพียงแสดงหนทางที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าแก่เราเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในเดียวกับเราในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย เพราะฉะนั้น โดยทางพระเยซูเจ้า เราจึงสามารถนมัสการพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในพิธีมิสซา พระเยซูเจ้ายังทรงตรัสกับเราโดยผ่านทางพระวาจาของพระเจ้าที่เราได้ฟังในบทอ่านต่าง ๆ ซึ่งมาจากพระคัมภีร์ พระองค์ทรงเป็น “ความจริง” ของพระเจ้า พระองค์ทรงเผยแสดงตัวพระองค์เองแก่เรา ซึ่งเป็นการเผยแสดงพระบิดาของพระองค์แก่เราด้วย เพราะพระบิดาและพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในเดียวกัน พระองค์ทรงบอกเราอย่างชัดเจนในพระวรสารวันนี้ว่า “**ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเรา ท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วย**” (ยน14:7) เมื่อเราอยู่กับพระเยซูเจ้าในพิธีมิสซาเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราได้ฟังความจริง

ในพิธีมิสซาพระเยซูเจ้าทรงเป็น “ชีวิต”ของเราโดยผ่านทางศีลมหาสนิทด้วยเช่นกัน อาศัยอำนาจพระเจ้าของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเรา ทำให้ชีวิตใหม่ที่เรารับในศีลล้างบาปเข้มแข็งและเจริญเติบโตยิ่งขึ้น เมื่อพระองค์ทรงเป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา เราจึงเป็นหนึ่งในเดียวกับพระองค์จนกระทั่งเราไม่ดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่เรามีชีวิตอยู่ในพระองค์

พี่น้องที่รัก ในพิธีมิสซาวันนี้ เรามาชุมนุมกันเพื่อนมัสการ สรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจ้า อาศัยพระเยซูเจ้า พร้อมกับพระเยซูเจ้า และในพระเยซูเจ้า เราอาศัยพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นหนทาง พร้อมกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นความจริง และในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราแต่ละคน เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เรามารวมกันที่นี่ให้เราตระหนักถึงความจริงนี้และความสำคัญ

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน